



**Australian Government**  
**Aid Program**

Australian Embassy  
Hanoi

Tháng 4 năm 2011

Kính thưa Ông/Bà,

Tôi xin trân trọng thông báo vòng tuyển chọn cho Học bổng **Phát triển Australia** (bao gồm cả học bổng **Năng lực Lãnh đạo Australia**) với **tối đa 250 suất tuyển chọn đến ngày 31 tháng 5 năm 2011**. Tôi mong ông/bà chuyển bản thông tin đính kèm tới đồng nghiệp và dán poster ở vị trí thích hợp trong cơ quan của mình. Toàn bộ những thông tin này có thể truy cập tại trang web [www.asdiv.edu.vn](http://www.asdiv.edu.vn).

Học bổng bao gồm chi phí đi lại, học phí và sinh hoạt phí trong suốt khoá học tại một trong những trường Đại học đẳng cấp thế giới của Australia, tổng trị giá có thể lên tới 300,000 đô la Úc. Một đặc thù của học bổng này là cung cấp khoá đào tạo tiếng Anh toàn thời gian tối đa 10 tháng trước khi khoá học bắt đầu, nếu cần.

Với việc chú trọng vào phát triển như vậy, chúng tôi tiếp tục hướng tới những người làm việc trong các lĩnh vực phát triển, cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ cơ quan trung ương và cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, trung tâm và viện nghiên cứu (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh). Chúng tôi cũng tiếp tục cam kết ưu tiên và hỗ trợ bổ sung về đào tạo tiếng Anh cho những ứng viên thuộc diện khó khăn – bao gồm người dân tộc thiểu số, người đến từ các vùng nghèo và người khuyết tật.

Bắt đầu từ năm nay ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua một quy trình tuyển chọn duy nhất để nhận học bổng Phát triển Australia và học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (học bổng danh giá này dành cho những ứng viên đặc biệt có phẩm chất lãnh đạo và bao gồm đào tạo về năng lực lãnh đạo). Thời gian chuẩn bị đưa sinh viên đi học đã giảm xuống đáng kể, do đó kết quả học bổng sẽ được thông báo vào tháng mười 2011 và khoá học sẽ bắt đầu vào đầu năm 2012.

Nếu ông/bà và đồng nghiệp có thắc mắc xin gửi thư về hòm thư [info@asdiv.edu.vn](mailto:info@asdiv.edu.vn) hoặc gọi theo đường dây nóng (04) 3938 7375 từ 8:30am đến 4:30pm vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

Kính thư,

Paul Jenkins

Quản lý điều hành chương trình (Phát triển Nguồn Nhân lực)  
Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID)  
Đại Sứ quán Australia, Việt Nam